

## Press Release

### สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนาม MOU โครงการ “พันธมิตรทางวิชาการ”

วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการ “พันธมิตรทางวิชาการ” เพื่อร่วมมือกันแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย โดยทาง ThaiBMA ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการเก็บข้อมูลตลาดตราสารหนี้ของประเทศไทยจะเผยแพร่ข้อมูลให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานวิจัยโดยไม่มีภาระค่าใช้จ่ายใดๆ โดยก่อนเริ่มพิธีลงนาม MOU ผู้บริหารและกรรมการบริหารจาก ThaiBMA นำทีมโดย คุณชดา พลฤทธิชดา กรรมการผู้จัดการ ได้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ “เปิดมุมมองสู่ความสำเร็จกับตลาดตราสารหนี้” และหัวข้อ “โอกาสเส้นทางอาชีพในตลาดแรกและตลาดรอง” โดยการบรรยายครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาอย่างล้นหลาม

ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า “คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการ “พันธมิตรทางวิชาการ” กับ ThaiBMA ในวันนี้ ถือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดตราสารหนี้ และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรทางการศึกษากับผู้ปฏิบัติงานในตลาดด้วย ผมเชื่อว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นในวันนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อออกไปได้อีกหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม”

คุณชดา พลฤทธิชดา กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย กล่าวว่า “การลงนามร่วมกันในวันนี้ จะช่วยผลักดันให้ภาคการศึกษาเข้ามามีบทบาทในการช่วยพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย โดย ThaiBMA และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะร่วมมือกันส่งเสริมความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวกับตลาดตราสารหนี้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา และหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป



#####